

๖. ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้งและขนาดพื้นที่

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดหนึ่งใน ๒๕ จังหวัดภาคกลางของประเทศไทย ความยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ประมาณ ๒๑๒ กิโลเมตร และชายฝั่งทะเลยาวประมาณ ๒๒๔.๘ กิโลเมตร มีส่วนที่แคบที่สุดของประเทศอยู่ในเขตตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จากอ่าวไทยถึงเขตแดนเมียนมา ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร ระยะทางจากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงแผ่นดินสายเอเชีย หมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ประมาณ ๓๒๓ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๔ ชั่วโมงเศษ และตามเส้นทางรถไฟสายใต้ ประมาณ ๓๑๘ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๖ ชั่วโมง มีเนื้อที่ประมาณ ๖,๓๖๗.๖๒๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓,๙๗๙,๗๖๒.๕ ไร่

อาณาเขต

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ดังนี้

- ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอชะอำ อำเภอท่าสาย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย ความยาวชายฝั่งทะเลประมาณ ๒๒๔.๘ กิโลเมตร
- ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอประทิว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นพรมแดน

ทางธรรมชาติ

เขตการปกครอง

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น ๘ อำเภอ ๔๘ ตำบล ๔๓๕ หมู่บ้าน โดยมีอำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี อำเภอสามร้อยยอด อำเภอกุยบุรี อำเภอทับสะแก อำเภอบางสะพาน และอำเภอบางสะพานน้อย ส่วนการปกครองท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น ๖๑ แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาล ๑๖ แห่ง (เทศบาลเมือง ๒ แห่ง เทศบาลตำบล ๑๔ แห่ง) และองค์การบริหารส่วนตำบล ๔๔ แห่ง

๗. วิธีการดำเนินการ



จัดประชุมสัมมนา



จัดเวทีเสวนา



Focus Group



จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ



อื่น ๆ

จัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา การกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตลอดจนนำเสนอประเด็นหรือมติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจให้ประชาชนได้รับทราบ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ โดยมีรายละเอียดและสาระสำคัญของการดำเนินงาน ดังนี้

เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง นำโดย นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางถึงศูนย์บริการท่องเที่ยวหมู่บ้านรวมไทย ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายองครักษ์ ทองนิรมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนหมู่บ้านรวมไทย และประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนหมู่บ้านรวมไทย

บ้านรวมไทย เป็นหมู่บ้านที่เกิดจากการรวมตัวของคนไทยที่มาจากหลากหลายจังหวัด หลายวัฒนธรรม และภาษา อันเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน "บ้านรวมไทย" และยังเป็นหมู่บ้านต้นแบบด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ๑ ใน ๓๐ หมู่บ้านตามโครงการ "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี" ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ที่มาเยี่ยมชมหมู่บ้านรวมไทยจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน รวมทั้งสามารถร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนได้ โอกาสนี้ คณะกรรมการฯ ได้เยี่ยมชมสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านรวมไทย อาทิ ชาเขียวใบหม่อน กระจดาช จากใบสับปะรดและขี้ช้าง ตะกร้าสานจากเชือกไพล่อน ยาหม่องสมุนไพร น้ำผึ้งชันโรง สบู่จากขี้ผึ้ง ฝ้ายมัดย้อม

จากนั้น **เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการท่องเที่ยวหมู่บ้านรวมไทย** คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง นำโดย นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกัน ณ ห้องประชุมศูนย์บริการท่องเที่ยวหมู่บ้านรวมไทย และเริ่มกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสรุปได้ดังนี้

นายองครักษ์ ทองนิรมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวต้อนรับในนามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คณะสมาชิกวุฒิสภาได้ให้เกียรติเดินทางมาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในวันนี้ เพื่อรับฟังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอข้อมูลการดำเนินโครงการ "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี" ต้นแบบบ้านรวมไทย แนวทางการส่งเสริมอาชีพในพื้นที่ คทช. และการแก้ไขปัญหาข้างป่าในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ให้คณะสมาชิกวุฒิสภาได้รับทราบ และจะนำไปสู่การขับเคลื่อนตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา

ทั้งนี้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพการพัฒนาที่โดดเด่นในเรื่องการท่องเที่ยว สินค้าเกษตร และการค้าชายแดน จึงได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสู่การเป็น "**เมืองท่องเที่ยวทรงคุณค่าระดับนานาชาติ เกษตรปลอดภัย ด่านสิงขรระเบียบเชิงเศรษฐกิจแห่งอนาคต สังคมผาสุกภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง**" สำหรับประเด็นที่ส่วนราชการนำเสนอในวันนี้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เชิญหน่วยงานมานำเสนอข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้เชิญผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ และภาคประชาชน มาร่วมให้ความคิดเห็นและซักถามข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาาร่วมกันในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยินดีให้ข้อมูลที่เป็ประโยชน์สำหรับนำไปวิเคราะห์สภาพปัญหา ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหา รวมทั้งสะท้อนปัญหาไปสู่การแก้ไข โดยอาศัยกลไกของวุฒิสภาและปรับให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ต่อไป

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการได้แนะนำสมาชิกวุฒิสภาและผู้ตรวจราชการที่เดินทางลงพื้นที่พบประชาชน ในครั้งนี้ ประกอบด้วย

๑. นายวิทยา ผิวผ่อง	รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
๒. นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
๓. นายไพโรจน์ พ่วงทอง	กรรมการ
๔. นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร	กรรมการ
๕. นายสาธิต เหล่าสุวรรณ	กรรมการ
๖. พลตรี ไอสถ ภาวิไล	กรรมการ

พร้อมด้วยผู้แทนผู้ตรวจราชการจาก ๒ หน่วยงานร่วมลงพื้นที่ ดังนี้

สำนักนายกรัฐมนตรี

๑. นางสาวชนิดา จันทนคร	ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามการปฏิบัติราชการ ในพื้นที่ภาคกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
------------------------	--

กระทรวงมหาดไทย

๑. นายณัฐพงษ์ ต้นศักดิ์ดา	ผู้อำนวยการกลุ่มงานสนับสนุนและประสานการ ตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
---------------------------	---

ลำดับต่อมา สมาชิกวุฒิสภาได้ดำเนินการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชน โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง กล่าวขอบคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ให้การต้อนรับคณะกรรมการโครงการ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง พร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์การลงพื้นที่พบประชาชน ว่ามีเป้าหมายสำคัญคือการลงมาพบปะกับพี่น้องประชาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่ประชาชนและส่วนราชการต้องการให้วุฒิสภาไปประสานงานกับ หน่วยงานส่วนกลางเพื่อช่วยให้การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชนหรือ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้ลงมาพบปะประชาชนในพื้นที่จังหวัด ภาคกลาง ๑๗ จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๘๘ ครั้ง สำหรับการลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในวันนี้ เป็นการลงพื้นที่ ครั้งที่ ๙๙ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะได้ติดตามและรับฟังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานที่สำคัญ ๓ ประเด็น ประกอบด้วย ๑) การดำเนินโครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ต้นแบบบ้านรวมไทย ๒) แนวทางการส่งเสริมอาชีพในพื้นที่ คทช. ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ ๓) การแก้ไขปัญหาช้างป่าในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำหรับการลงพื้นที่มายังบ้านรวมไทยในครั้งนี้ ทราบว่าเป็นหมู่บ้านที่มีการรวมตัวกันของคนจากหลายพื้นที่ หลากหลายวัฒนธรรม ถือเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม

สมบูรณ์ อัตลักษณ์อย่างหนึ่งของที่นี่คือเรื่องอาหารการกิน อาหารพื้นถิ่น อย่างเช่นที่ได้รับประทานในวันนี้ คือ แกงบัวตอง ที่มีรสชาติอร่อย รวมถึงยังมีสินค้าโอท็อปที่น่าสนใจ เช่น ผลิตภัณฑ์จากกระดาษใบสับปะรดและ ชี้ช้าง การที่คณะสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่เพื่อต้องการมาดูว่าจะช่วยส่งเสริมต่อยอดอย่างไรได้บ้าง ซึ่งจากการ เดินทางไปในหลายจังหวัดพบว่าชาวบ้านมีความรู้ในอาชีพดีอยู่แล้ว แต่ส่วนใหญ่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐ ส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องการตลาด ซึ่งในระหว่างวันที่ ๑-๓ เมษายน ๒๕๖๗ วุฒิสภาจะมีการเปิดพื้นที่จัด กิจกรรมให้ Young Smart Farmer และกลุ่มเกษตรกร ผู้ค้าชุมชนในจังหวัดต่าง ๆ ได้มีโอกาสแนะนำเสนอ สินค้า เจรจาจับคู่ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง และเห็นว่าบ้านรวมไทยมีความโดดเด่นเรื่องกิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และสินค้าชุมชน จึงจะขอเชิญผู้ประกอบการจากที่นี่ไปเข้าร่วมกิจกรรมด้วย พร้อมไปเยี่ยมชมอาคาร รัฐสภาของไทยที่มีความยิ่งใหญ่ระดับโลก

นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กล่าวว่า การลงพื้นที่ในวันนี้มีประเด็นสำคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ลงมาติดตามความคืบหน้าเรื่องการจัดที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติให้แก่ ราษฎรที่ไม่มีที่ดินทำกิน จึงต้องการทราบว่าหลังจากราษฎรได้เข้าไปอยู่แล้วมีความเป็นอยู่อย่างไร ประกอบ อาชีพอะไร รวมถึงแนวทางการส่งเสริมอาชีพและการตลาด การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ตลอดจนกิจกรรม ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นอกจากนี้ ยังมีประเด็นสำคัญที่วุฒิสภาให้ความสนใจ คือ การแก้ไขปัญหา ช้างป่าของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอกุยบุรีที่มีช้างป่าจำนวนมาก ทำอย่างไรให้ช้างป่า กับคนในพื้นที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนในพื้นที่มีแนวทางการแก้ไขปัญหา นี้อย่างไร หรือมีปัญหาอุปสรรคหรือข้อเสนอแนะใดบ้างที่ต้องการให้วุฒิสภารับไปพิจารณาดำเนินการตาม หน้าที่และอำนาจต่อไป

จากนั้น เป็นการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยสรุป สารสำคัญได้ดังนี้

๑) การดำเนินโครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ต้นแบบบ้านรวมไทย

นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลโครงการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน ๓๐ หมู่บ้าน โดยหมู่บ้านรวมไทย เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่ได้รับการจัด อันดับให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวดาวเด่น (Attractive : A) หมายถึงเป็นหมู่บ้านหรือชุมชนที่มีความพร้อมในการ รองรับนักท่องเที่ยว สามารถจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ และสามารถให้นักท่องเที่ยวมาพักค้างได้ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๑ เริ่มดำเนินกิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อเป็นการเพิ่มกลยุทธ์การตลาดสินค้า OTOP จากเดิมที่มีการผลิตสินค้าในชุมชนแล้วนำไปจำหน่ายนอกชุมชน มาเป็นการผลิตสินค้าชุมชนที่ดึงดูดให้ คนนอกชุมชนมา কিনมาใช้ในชุมชน ซึ่งจากการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ๓๐ หมู่บ้าน ที่ผ่านมา สามารถสร้างความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจฐานรากได้เป็นอย่างดี เช่น หมู่บ้านรวมไทยในช่วงที่มี สถานการณ์โควิดในปี ๒๕๖๔ ยังมีรายได้ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๕ มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น ๖๐๐,๐๐๐ บาท และในปี ๒๕๖๖ มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกเป็น ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจุดแข็งของหมู่บ้านรวมไทย คือ อัตลักษณ์ที่เกิดจากการรวมตัวของคนจากหลายจังหวัด มีพืชเศรษฐกิจหลักเป็นสับปะรด และยังเป็นพื้นที่ ที่อยู่ติดกับแนวป่าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี มีทุ่งหญ้า มีช้างป่าและกระทิงจำนวนมาก สามารถนำมาต่อยอดและ เพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวได้ ทั้งนี้ การดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สำนักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีแผนงานและแนวทางการพัฒนา ๕ เมนู คือ ๑) การพัฒนาคน ส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน ๒) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก จัดทำมาตรฐานที่พัก ๓) การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ๔) การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางจากแหล่งท่องเที่ยวใหญ่ไปยังแหล่งท่องเที่ยวเล็ก และ ๕) การคนในชุมชนลงมือปฏิบัติ ต่อมา ในปี ๒๕๖๓ ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-Hope) คันทา (Champ) และโปรแกรมท่องเที่ยว/ผลิตภัณฑ์เด่น โดยหมู่บ้านรวมไทยมีโปรแกรมท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์เด่น ๑๐ รายการ ๑๓ กลุ่มอาชีพ เช่น กิจกรรมชมสายหมอก หยอกตะวันตก ปั่นจักรยาน เช็คอินวิวหมื่นล้าน กิจกรรมทำกระดาษใบสับปะรดและชีซ้างกุยบุรี เรียนรู้วิถีคน วิถีช้าง ฟาร์มกระต่าย ฟาร์มแพะแกะ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตซาไบหม่อน เป็นต้น

นายนิติพัฒน์ แน่นแคว้น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบ้านรวมไทยว่าเป็นหมู่บ้านต้นแบบด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน และเป็น ๑ ใน ๓๐ หมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนแบบใกล้ชิด และสามารถร่วมกิจกรรมที่ทางชุมชนได้เตรียมไว้รองรับ เช่น การร่วมกับกลุ่มแม่บ้านทำน้ำยาล้างจาน ยาสระผมจากสับปะรด การทำของใช้จากใบสับปะรด พร้อมการออกไปสัมผัสธรรมชาติทุ่งหญ้า ๓,๕๐๐ ไร่ ทุ่งหญ้าสีเขียวขจีที่แบ่งพื้นที่ให้ชาวบ้านเข้ามาเกี่ยวหญ้าไปให้อาหารสัตว์ ชมช้างป่าและสัตว์ป่าในผืนป่ากุยบุรี ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่ภายในหมู่บ้านถือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสับปะรดของชาวบ้านที่ปลูกกันจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการทำสบู่ ยาสระผม น้ำยาล้างจานจากสับปะรด หรือการทำกระดาษ และอุปกรณ์ต่าง ๆ จากใบสับปะรด ที่ก่อนหน้านี้เคยถูกมองว่าไม่มีค่า จึงถูกนำไปทำเป็นปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร ก่อนจะถูกนำมาเพิ่มมูลค่าจนกลายเป็นสินค้า OTOP ของชุมชน ปัจจุบันการท่องเที่ยวที่นำอาศัยการเที่ยวตามหน่วยงานต่าง ๆ รอบหมู่บ้าน เช่น ทุ่งหญ้า ๑,๕๐๐ ไร่ เป็นพื้นที่ของกรมปศุสัตว์ มีจุดชมวิว และลานกางเต็นท์ เป็นพื้นที่ของหน่วยช่วยสำรวจ และการชมสัตว์ป่าที่อยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ในหมู่บ้าน อาทิ บ้านกลิ้งไม้ที่นำไม้กระถินณรงค์มาแปรรูปเป็นกำไลและแก้วไวน์ บ้านริดยางพารา บ้านเลี้ยงไส้เดือน บ้านเลี้ยงแพะ บ้านผลไม้ทอด รวมถึงกลุ่มผลิตซาไบหม่อน จากกลุ่มแม่บ้านที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ให้ได้เที่ยวชมและทำกิจกรรมร่วมกับชาวบ้านได้

สมาชิกวุฒิสภาได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้

๑. แสดงความชื่นชมที่หมู่บ้านรวมไทยเป็นหมู่บ้านต้นแบบด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน และเป็น ๑ ใน ๓๐ หมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อีกทั้งยังสามารถนำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นอาหารและผลิตภัณฑ์ได้หลายหลาย โดยเฉพาะสับปะรดซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี

๒. ขอให้มีการส่งเสริมกลยุทธ์ทางการตลาด โดยการจับคู่ระหว่างผู้ประกอบการร้านค้า ตลาดสด กับวิสาหกิจชุมชนหรือผู้ผลิตสินค้าในชุมชน และควรออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์และมีรูปแบบการนำเสนอสินค้าเพื่อดึงดูดผู้ซื้อสนใจสินค้าและบริการ และขอให้ค้นหาเอกลักษณ์ของหมู่บ้านให้เจอว่าหมู่บ้านนี้มีอะไรที่เป็นจุดเด่นที่หมู่บ้านอื่นไม่มี แล้วนำมาส่งเสริมเป็นอาชีพและการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ชุมชน

๓. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดที่อยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวทะเลฝั่งตะวันตก (Thailand Riviera) ซึ่งจะช่วยกระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักมาสู่เมืองรองและยังเป็นการกระจายรายได้จากส่วนกลางสู่ท้องถิ่น จึงขอให้มีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวดังกล่าวกับโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในพื้นที่ของจังหวัดด้วย

๔. ขอให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อาทิ การท่องเที่ยวหมู่บ้านรวมไทยในรูปแบบคลิปปวีดีโอสั้น ๆ เผยแพร่ไปยังแอปพลิเคชันที่กลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นหรือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการผจญภัยสนใจให้มาเที่ยวชมธรรมชาติ มาส่องสัตว์ มาสัมผัสชีวิตชนบท ซึ่งจุดเด่นของหมู่บ้านรวมไทย คือ ธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวต้องการมาสัมผัสกับวิถีชีวิต และสามารถลงมือปฏิบัติกับกิจกรรมที่หลากหลายในชุมชนได้

๒) การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายนิทัศน์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายงานเกี่ยวกับความเป็นมาในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่ากุยบุรี” ท้องที่ตำบลขาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ว่า พื้นที่ดังกล่าวมีราษฎรเข้ามาทำกินตั้งแต่ปี ๒๕๒๐ เนื่องจากเคยเป็นพื้นที่สีชมพูและอยู่ติดชายแดน กระทรวงมหาดไทยจึงสนับสนุนให้ราษฎรเข้ามาประกอบอาชีพในพื้นที่แห่งนี้ แต่เนื่องจากว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นอุทยานแห่งชาติซึ่งมีกฎกระทรวงมาตั้งแต่ปี ๒๕๑๑ เป็นป่าสงวนมาก่อน การจะให้ชาวบ้านเข้ามาอยู่ในพื้นที่ต้องขออนุญาตทุกแปลงทุกราย ซึ่งมีความยากลำบาก ทาง อบจ. ประจวบคีรีขันธ์จึงมีการรวบรวมรายชื่อราษฎรทั้งหมดแล้วทำการขออนุญาตใช้พื้นที่ในนามของ อบจ. จำนวนเนื้อที่ทั้งหมด ๒๑,๐๐๐ ไร่ และได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้พื้นที่ได้ตั้งแต่ปี ๒๕๒๗ จนถึงปี ๒๕๕๗ รวมระยะเวลา ๓๐ ปี แต่เมื่อ อบจ. ได้นำที่ดินมาให้ราษฎรเช่า จึงติดเงื่อนไขการอนุญาตของกรมป่าไม้ในขณะนั้น อบจ. จึงมีการส่งคืนพื้นที่ให้กรมป่าไม้ แต่กรมป่าไม้ก็ยังอนุญาตให้ชาวบ้านทำกินต่อไปได้ต่อมาในปี ๒๕๔๑ มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ กำหนดให้ราษฎรที่ทำกินมาก่อนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ให้ทำกินต่อไปได้โดยไม่มีการจับกุม ทางกรมป่าไม้จึงมีการสำรวจรังวัดที่ดินเพื่อรองรับสิทธิทำกินและจัดทำข้อมูลราษฎรที่อาศัยอยู่พื้นที่นี้ทั้งหมดในปี ๒๕๕๑ จนกระทั่งในปี ๒๕๕๘ มีระเบียบเกี่ยวกับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ขึ้นมาทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงกำหนดให้พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่เป้าหมายที่จะให้ราษฎรได้ทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๒๑,๐๐๐ ไร่ แต่เนื่องจากพื้นที่บางส่วนยังเป็นที่อยู่ของช้างป่า ซึ่งมีโครงการพระราชดำริให้เป็นแหล่งอาหารและแหล่งน้ำของช้างป่าและกระทิง ทำให้มีพื้นที่สำหรับจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบาย คทช. จำนวน ๑๗,๘๔๒ ไร่ คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (คทช.จังหวัด) จึงได้ตั้งคณะทำงาน ๓ ชุด คือ คณะทำงานจัดหาที่ดิน มีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเลขานุการ ๒) คณะทำงานจัดที่ดิน มีสำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเลขานุการ และ ๓) คณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด มีสำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเลขานุการ ทั้งนี้ การดำเนินงานในส่วน of คณะทำงานที่ ๑ ได้ดำเนินการจัดหาพื้นที่และได้รับหนังสืออนุญาตจากกรมป่าไม้ให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติแล้ว จำนวน ๑๗,๘๔๒ ไร่ เรียบร้อยแล้ว เมื่อปี ๒๕๖๐

นายจกิต สุวราช เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำเสนอข้อมูลการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่ากุยบุรี” ของสำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ว่า ในแปลงที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ “ป่ากุยบุรี” ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี เป็นพื้นที่ที่มีราษฎรครอบครองอยู่อาศัยและทำกินตามบัญชีรายชื่อที่กรมป่าไม้จัดส่งมาให้ โดยจัดให้ได้รับที่ดินทำกินหรือที่อยู่อาศัย รายละเอียดไม่เกิน ๒๐ ไร่ โดยกรมป่าไม้อนุญาตให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุยบุรี ตามนโยบายรัฐบาล เนื้อที่ ๑๗,๘๔๒ ไร่ ตามหนังสืออนุญาต (ป.ส. ๒๓) เล่มที่ ๑๒๕ ฉบับที่ ๐๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีกำหนดระยะเวลา ๓๐ ปี ซึ่งคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ให้ความเห็นชอบรับรองรายชื่อผู้ครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่ากุยบุรี” ระยะที่ ๑ จำนวนทั้งสิ้น ๙๓๒ ราย ๑,๓๐๔ แปลง เนื้อที่ ๗,๙๗๔-๓-๘๕ ไร่ แต่กรมที่ดินได้จัดส่งสมุดประจำตัวผู้ได้รับคัดเลือกให้ทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่ากุยบุรี” ของตำบลหาดขาม จำนวน ๑,๑๖๙ แปลง ๘๒๕ ราย สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงได้ดำเนินการส่งมอบสมุดประจำตัวแก่ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำกินในพื้นที่ดังกล่าวไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๕๙ แปลง และวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๘๑ แปลง และมารับที่สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อีกจำนวน ๕๓๙ แปลง รวมทั้งสิ้นจำนวน ๘๗๙ แปลง คงเหลืออีก ๒๙๐ แปลง เนื่องจากผู้ที่มีรายชื่อในสมุดเสียชีวิตและออกไปประกอบอาชีพอื่นนอกพื้นที่บ้าง สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงกำหนดมอบสมุดอีกครั้งในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ บ้านรวมไทย ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี

ส่วนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่ากุยบุรี” ระยะที่ ๒ จำนวน ๑๖๖ ราย ๒๗๓ แปลง เนื้อที่ ๒,๓๙๘-๓-๓๗ ไร่ ซึ่งคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ได้ให้ความเห็นชอบรับรองรายชื่อผู้ครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่ากุยบุรี” ระยะที่ ๒ แล้ว อยู่ในระหว่างกรมที่ดินตรวจสอบรายชื่อและจัดทำสมุดประจำตัวผู้ได้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน และระยะที่ ๓ จำนวน ๓๘ ราย ๗๔ แปลง เนื้อที่ ๓๙๓-๓-๕๑ ไร่ และระยะที่ ๔ จำนวน ๖๕ ราย ๘๑ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๑,๐๙๙-๓-๘๔ ไร่ คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ได้มีมติให้ชะลอการดำเนินการไว้ก่อน เนื่องจากในพื้นที่มีปัญหาเรื่องการร้องเรียน การขอใช้พื้นที่ส่วนกลาง และการนำพื้นที่ส่วนกลางไปให้เช่า ซึ่งสำนักงานที่ดินจังหวัดจะได้ไปหารือในที่ประชุม คทช. จังหวัดอีกครั้งในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

สมาชิกวุฒิสภามีประเด็นสอบถามและข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้

๑. สอบถามเกี่ยวกับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่ากุยบุรี” ทั้ง ๓ ระยะว่าเป็นพื้นที่จุดเดียวกันหรือไม่ และการขอใช้พื้นที่ส่วนกลางที่มีการจัดสรรให้ประชาชนเข้ามาอยู่อาศัยและทำกินว่าเป็นการดำเนินงานในลักษณะเดียวกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีการจัดสรรให้ครอบครัวละ ๑ ไร่ หรือไม่ อย่างไร

๒. ขอให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ติดตามจำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิจัดสรรที่ดินทำกินกับสำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ว่าปัจจุบันมีจำนวนก็แปลง ก็ราย และยังคงเหลืออีกก็แปลง ก็ราย ส่วนรายชื่อเป็นผู้รับสิทธิประโยชน์แต่ยังไม่มารับสมุดประจำตัวเพราะสาเหตุอะไร เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการพื้นที่ทำกินจริงหรือไม่

๓. การมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับประโยชน์ในที่ดิน คทช. ควรให้คนในพื้นที่ได้รับสิทธิเข้าไปอยู่ก่อน คนนอกพื้นที่ ส่วนกรณีที่มีรายชื่อแล้วแต่ไม่เข้าไปอยู่อาศัยหรือทำกินจริงก็ไม่ควรได้รับสิทธิ เพราะถ้ารับเพียงเอกสารอย่างเดียวอาจจะมีการขายสิทธิหรือเปลี่ยนมือให้คนอื่นได้ ซึ่งจะผิดนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้กับประชาชนของรัฐบาล

๔. การส่งมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ควรกำหนดระยะเวลาในการรับสมุดประจำตัว เช่น ต้องมารับภายใน ๑ ปี หรือ ๒ ปี หากผู้ได้รับสิทธิยังไม่มารับภายในเวลาที่กำหนด ต้องมีกระบวนการจำหน่ายรายชื่่อออกไป จะได้นำพื้นที่นั้นมาจัดสรรให้กับผู้ที่ขึ้นบัญชีลำดับถัดไป หรือจัดทำเป็นพื้นที่ส่วนกลางก็ได้ ทั้งนี้ จะนำประเด็นนี้ไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา เพื่อพิจารณาเป็นข้อเสนอแนะไปยังคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เพื่อกำหนดแนวทางการรับสมุดประจำตัวผู้ได้รับประโยชน์ในที่ดิน คทช. ต่อไป

นายจกิต สุวราช เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชี้แจงในส่วนของคนที่ได้รับสมุดประจำตัวว่าเป็นคนในพื้นที่ทั้งหมด แต่เนื่องจากมีการออกไปอยู่นอกพื้นที่หรืออยู่ต่างจังหวัดทำให้ไม่สามารถกลับมารับเอกสารได้ อีกส่วนหนึ่งจะเป็นผู้มีรายชื่อแต่เสียชีวิตไปแล้ว ทำให้ต้องเริ่มกระบวนการพิสูจน์ของทายาทใหม่ ทั้งนี้ สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำท้องที่ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและจะเร่งดำเนินการแจกสมุดประจำตัวให้ครบตามจำนวนที่กำหนด

นายนิทัศน์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า แนวทางการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายของ คทช. กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการจัดที่ดิน คือ ๑) บุคคลสัญชาติไทย ๒) เป็นผู้ยากไร้ไม่มีที่ทำกินหรือที่อยู่อาศัย หรือมีรายได้ต่อปีไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท/คน ๓) บรณุนิติภาวะแล้ว หรือเป็นหัวหน้าครอบครัว ๔) มีถิ่นที่อยู่ในท้องที่ที่จะจัดที่ดินหรือใกล้เคียง (๕) มีความสามารถทำประโยชน์ในที่ดินได้ ๖) ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ๗) ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนด และ (๘) ปัจจุบันไม่ได้รับการช่วยเหลือในการจัดที่ดินจากทางราชการ ทั้งนี้ การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่ากฤษบุรี” เป็นการจัดที่ดินให้กับราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เดิมตามที่มีการรังวัดไว้และออกสมุดประจำตัวรับรองใบอนุญาตแล้ว แต่จะมีพื้นที่อีกส่วนหนึ่ง คือ พื้นที่ส่วนกลางที่จัดสรรไว้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน อาทิจัดทำแหล่งน้ำ หรือจะกันส่วนหนึ่งเพื่อจัดสรรให้คนที่ไม่มีที่ดินทำกินมาอยู่ด้วยก็ได้ แต่เนื่องจากการจัดระบบการใช้พื้นที่ส่วนกลางยังไม่มีระเบียบที่ชัดเจน ข้อเสนอที่จะให้ประชาชนเข้าไปอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางจะไม่เข้าหลักเกณฑ์ของ คทช. ทางสำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้หารือประเด็นนี้ไปยังกรมที่ดินและกรมป่าไม้ว่า คทช. จังหวัดสามารถจัดสรรให้ราษฎรได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีหนังสือตอบกลับมาว่า หากจะจัดสรรที่ดินในพื้นที่ส่วนกลางให้อยู่ในอำนาจของ คทช. จังหวัดพิจารณาว่าจะจัดสรรได้หรือไม่ ทั้งนี้ สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาที่ประชุม คทช. จังหวัดอีกครั้ง ในวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาและวางแนวทางการจัดสรรพื้นที่ส่วนกลางต่อไป

๓) แนวทางการส่งเสริมอาชีพในพื้นที่ คทช. ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นางสาวเบญญาทิพย์ ปลักปลา นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพในพื้นที่ คทช. ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสรุปได้ว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับผิดชอบการปฏิบัติงานของคณะทำงานในคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในด้านที่ ๓ ด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ดูแลด้านเศรษฐกิจเป็นประธานคณะทำงาน และมีสหกรณ์จังหวัดเป็นเลขานุการคณะทำงาน ประเภทที่ดินเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ขนาดพื้นที่ ๑๗,๘๔๒ ไร่ จำนวนเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ ๑,๒๐๑ ราย ได้รับการจัดสรรให้ทำกิน ๑,๗๓๒ แปลง เนื้อที่ ๑๑,๘๖๗ ไร่ ๒ งาน ๕๗ วา แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๒ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๗ บ้านย่านซื่อ และหมู่ที่ ๙ บ้านรวมไทย สำหรับการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามกรอบ ๖ ด้าน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย

ด้านที่ ๑ ด้านการพัฒนาที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นฐานข้อมูล Zoning ซึ่งมีสถานที่พัฒนาที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นหน่วยงานหลัก มีการดำเนินงานในพื้นที่ ๒ โครงการ ๙ กิจกรรม ได้แก่ โครงการพัฒนาเกษตรกรของกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ปลอดการใช้สารเคมี (ครัวไทยสู่ครัวโลก) และโครงการรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ กล้า และมีกิจกรรมที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ ๙ กิจกรรม ได้แก่ (๑) กิจกรรมจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน ๑,๐๕๐ ไร่ (๒) กิจกรรมสาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. ๔๔ ตัน (๓) กิจกรรมสาธิตการทำ/การใช้ น้ำหมักชีวภาพ ๓,๐๐๐ ลิตร (๔) กิจกรรมผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) ๖ ตัน (๕) กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน ๑,๐๐๐ ไร่ (๖) กิจกรรมสาธิตการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์) ๖๐ ตัน (๗) กิจกรรมส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์) ๑๒๐ ไร่ (๘) กิจกรรมให้บริการวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจัดการดิน-น้ำ-พืช ๓๐๐ ตัวอย่าง และ (๙) กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน เกษตรกร ๓๐๐ ราย

ด้านที่ ๒ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและปัจจัยพื้นฐาน หน่วยงานที่เข้าดำเนินการในพื้นที่ ได้แก่ (๑) สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม. จำนวน ๒๗ บ่อ เกษตรกร จำนวน ๒๗ ราย และ (๒) สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗ จัดโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานลมจากอ่างเก็บน้ำยางชุม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สระเก็บน้ำบ้านรวมไทย หมู่ที่ ๗ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) โดยมีการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานลม โดยใช้กังหันสูบน้ำแกนตั้ง ติดตั้งบนท่อนลอยน้ำ จำนวน ๑ แห่ง

ด้านที่ ๓ ด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด มีหน่วยงานที่เข้าดำเนินการในพื้นที่ ได้แก่ (๑) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกรด้านการเลี้ยงสัตว์ปีก และกิจกรรมสนับสนุนเงินอุดหนุนแก่เกษตรกรและเกษตรกรได้รับปัจจัยการผลิต รายละ ๖,๘๕๐ บาท (๒) ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดชุมพร จัดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติกุยบุรี ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้งาน ๒ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมหลักสูตรและพัฒนากลุ่มผู้ผลิตเส้นไหมสาวมือ และกิจกรรมหลักสูตรการใช้วัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive)

ในผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหม่อน (๓) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น โดยมีการแนะนำส่งเสริม กำกับ ติดตามกลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการ จำนวน ๑ แห่ง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ แผนการตลาด/การเพิ่มช่องทางการจำหน่าย จัดทำบรรจุภัณฑ์หรือสื่อประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลสำเร็จและเชื่อมโยงเพื่อขยาย และการติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และ (๔) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อน และหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สูตรการทำขนมบัวหิมะ

ด้านที่ ๔ ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่ม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมให้คำแนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์/เกษตรกรเป้าหมาย ในการพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร จัดการประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ภายใต้คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพระดับจังหวัด ตรวจสอบและจัดทำฐานข้อมูลของเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดิน

ด้านที่ ๕ ด้านสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา กุยบุรี ให้การสนับสนุนเงินกู้เพื่อการเกษตร ราษฎรได้รับประโยชน์ ๓๘ ราย งบประมาณ ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท

ด้านที่ ๖ ด้านการส่งเสริมและจัดทำบัญชีครัวเรือน มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ ทำหน้าที่สอนการจัดทำบัญชีครัวเรือน

สหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านรวมไทย จำกัด เป็นสหกรณ์ภาคการเกษตร ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ ๗ บ้านรวมไทย โดยเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนให้เกิดการรวมกลุ่มในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ปากกุยบุรี และเป็นองค์กรในการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดของหน่วยงานที่เป็นคณะทำงานฯ ทั้งนี้ พบปัญหาอุปสรรคของสหกรณ์ เนื่องจากสหกรณ์ยังไม่ได้รับการรับรองงบการเงินของสหกรณ์ ตั้งแต่ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน รวม ๑๐ รอบปีบัญชี

แผนงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่จะดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการแล้ว ๒ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์พื้นถิ่น โดยเป็นโครงการต่อเนื่องจากเดิม ซึ่งมีการทำผลิตภัณฑ์เป็นบรรจุภัณฑ์และเชื่อมโยงให้มีตลาด โดยในปีนี้ได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มหม่อนใหม่ เช่น ผลิตภัณฑ์ทองม้วนจากใบชา เป็นต้น และ (๒) การดำเนินโครงการในกลุ่มของผู้เลี้ยงชันโรง โดยได้แนะนำให้จัดทำผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น อาทิ ลิปสติค โลชั่น และยาหม่อง ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทั้งนี้ แผนการดำเนินงานในปี ๒๕๖๗ จะได้มีการติดตามการดำเนินงานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่อไป

สมาชิกวุฒิสภาได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้

- ในการจัดทำโครงการเพื่อขอรับงบประมาณประจำปีหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาการบริหารงานเชิงพื้นที่ ทุกหน่วยงานทั้งในระดับส่วนกลางและภูมิภาคจะต้องนำเสนอโครงการและแผนงานให้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัด โดยจะต้องมีผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ หรือรายละเอียดผลงาน นอกเหนือไปจากการใส่เพียง output หรือ outcome เท่านั้น แต่ควรจะเน้นเรื่องผลสัมฤทธิ์ ทั้งนี้ ขอให้มีการติดตามผลการดำเนินงาน

และใส่รายละเอียดผลงานเพิ่มไว้ เมื่อได้ดำเนินงานแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้าง เช่น ในด้านการส่งเสริมอาชีพการ
จัดทำบัญชีครัวเรือน ภายหลังจากได้รับการอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนแล้ว มีผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่
ได้รับไปจัดทำบัญชีจริง ๆ ก็ราย จากผู้เข้าอบรมทั้งหมดก็ราย หรือยังขาดอีกก็คนที่ยังไม่ได้อบรม และเมื่อได้
นำไปทำจริงแล้วเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง หากได้รับข้อมูลในส่วนนี้จะได้นำไปปรับปรุงหรือพัฒนาต่อไป

๔) การแก้ไขปัญหาช้างป่าในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายอรรถพงษ์ เกาอ่อน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี นำเสนอข้อมูลสถานการณ์และแนวทางการ
แก้ไขปัญหาช้างป่าในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสรุปได้ว่า ปัญหาช้างป่าทำลายพืชผลการเกษตรของ
ประชาชนในหมู่บ้านรวมไทย ตำบลหาดขาม เป็นปัญหาที่มีมานานแล้ว เนื่องจากบริเวณนี้เดิมเป็นพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติ และมีการอนุญาตให้ประชาชนปลูกพืชผลทางการเกษตรได้ ซึ่งในเวลาต่อมาได้เกิดเหตุการณ์
ช้างป่าบุกเข้ามาทำลายพืชผลทางการเกษตรของประชาชน ทำให้เกิดความไม่พอใจและความขัดแย้งอย่าง
รุนแรง จนกระทั่งได้มีการดำเนินโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้มีการก่อสร้างแปลงพืชอาหารช้างและ
ไม้ยืนต้น ทุ่งหญ้า รวมไปถึงการจัดทำแหล่งน้ำและแหล่งอาหารสัตว์ป่าหรือโปงเทียมประเภทดิน ซึ่งก็สามารถ
แก้ไขปัญหาช้างป่ามาทำลายพืชผลทางการเกษตรได้บ้าง จนกระทั่งในปี ๒๕๕๒ ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนด
บริเวณที่ดินป่ากุยบุรีให้เป็นอุทยานแห่งชาติประกาศออกมา ซึ่งพื้นที่ที่จัดทำแหล่งน้ำสถานะปัจจุบันก็ยังเป็นป่า
สงวนอยู่ มีแหล่งอาหารของช้างป่าทั้งหมด ๔,๐๐๐ กว่าไร่ แต่ปัจจุบันได้จัดทำแปลงหญ้าเพียง ๑,๗๐๐ ไร่ เมื่อ
มีประกาศกำหนดอุทยานแห่งชาติในปี ๒๕๕๒ เป็นต้นมา ทางอุทยานแห่งชาติกุยบุรีได้พยายามแก้ไขปัญหา
ช้างป่าออกนอกพื้นที่มาโดยตลอด และได้ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายปกครองอำเภอ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อบต. หาดขาม ได้ร่วมกันวางมาตรการ ๓ ประการ ได้แก่

๑. มาตรการป้องกัน โดยร่วมกันบูรณาการและของงบประมาณ ปัจจุบันได้มีประกาศของคณะกรรมการ
กระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการแก้ไขปัญหาช้างป่า ซึ่งอุทยานแห่งชาติได้มีการ
หารือและดำเนินการร่วมกัน โดยดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการแก้ไขปัญหา จัดทำแหล่งน้ำ จัดทำ
แปลงพืชอาหารช้าง และจัดทำโปงเทียม เพื่อเพิ่มแรงดึงดูดให้ช้างป่ากลับเข้าสู่พื้นที่อุทยานแห่งชาติ ในขณะเดียวกัน
การป้องกันอีกทางหนึ่ง คือ หน้าที่และอำนาจของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ จะต้องมีความเข้มข้นในการ
ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่ป่าปราบปรามภัยคุกคามประเภทต่าง ๆ ทั้งผู้ล่าหรือ
กับดักต่าง ๆ ที่มีผู้ไม่ประสงค์ดีจะเข้าไปทำลายหรือเข้าไปไล่ล่า

๒. มาตรการผลักดัน ในรอบแนวเขตของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี เป็นพื้นที่การเกษตรของประชาชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสับปะรด ที่ค่อนข้างจะเพิ่มแรงดึงดูดในการล่อช้างให้ออกจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ดังนั้น
อุทยานแห่งชาติโดยงบประมาณของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็ว เพื่อ
ปฏิบัติการกิจในการผลักดันกรณีที่มีช้างป่าหลุดรอดเข้ามาในพื้นที่การเกษตรของประชาชนได้ทันท่วงที
นอกจากนี้ ยังมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ทูร คอร์ปอเรชั่น
จำกัด (มหาชน) ในการใช้ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนช้างป่า ชื่อ “ระบบ Smart Early Warning” แจ้งเตือน

ในกรณีที่ข้างป่าเดินผ่าน เพื่อที่จะให้ผู้ผลัดต้นข้าง ดำเนินการผลัดต้นข้างป่าเข้าสู่พื้นที่ป่าก่อนที่จะเกิดความเสียหาย

๓. มาตรการสร้างความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะบ้านรวมไทยและบ้านย่านซื่อ จากเดิมที่มีปัญหาขัดแย้งกันอย่างต่อเนื่องจากการทำลายพืชผลของข้างป่า อุทยานแห่งชาติป่ากุยบุรี เห็นว่าทำอย่างไรก็ไม่สามารถเอาชนะข้างป่าได้ ทางที่ดีควรจะมองไปที่ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแทนที่จะหาวิธีการเอาชนะข้างป่า ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการออกนอกพื้นที่ของข้างป่า คือ พืชผลการเกษตรเสียหาย และเกษตรกรมีรายได้ลดลง ส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ดังนั้น จึงมีแนวคิดตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากข้างป่า ซึ่งเป็นที่มาของกลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านรวมไทย โดยใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรี นั่นคือ ข้างป่า ซึ่งเป็นที่มาของชมรมท่องเที่ยว และส่งผลให้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างข้างป่ากับชาวบ้านในหมู่บ้านรวมไทยหรือหมู่บ้านย่านซื่อ ค่อนข้างลดลงเป็นจำนวนมาก แต่ก็ยังมีความไม่พอใจอยู่บ้าง

อย่างไรก็ตาม อุทยานแห่งชาติกุยบุรีได้หาแนวทางป้องกันที่จะไม่ให้ข้างป่าออกนอกพื้นที่อุทยาน และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ โดยใช้การท่องเที่ยวที่มีฐานทรัพยากรธรรมชาติและระเบียบข้อกฎหมายของอุทยานแห่งชาติที่ดำเนินไปควบคู่กัน

สมาชิกวุฒิสภาได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้

- ขอให้น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ความตอนหนึ่งว่า "ข้างป่าควรอยู่ในป่า เพียงแต่ต้องทำให้ป่านั้นมีอาหารข้างเพียงพอ การปฏิบัติคือให้ไปสร้างอาหารในป่าแปลงเล็กๆ และกระจาย กรณีข้างออกมาที่ชายป่าต้องให้ความปลอดภัยกับข้างป่า" มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งวิธีดังกล่าวจะทำให้อุทยานแห่งชาติกุยบุรีสามารถจัดทำแหล่งอาหารสำหรับข้างป่าได้อย่างเพียงพอ โดยอาจใช้วิธีการประชาคมชาวบ้านในพื้นที่ว่า อุทยานแห่งชาติกุยบุรีขอให้ประชาชนสนับสนุนการปลูกพืชที่จะสามารถเป็นอาหารข้างได้ ไม่ว่าจะเป็นสับปะรด มะม่วง อ้อย หรืออื่น ๆ โดยขอรับการสนับสนุนเพียง ๑% ของพื้นที่เกษตรที่ประชาชนมีอยู่ หรือขอรับการสนับสนุนจากเกษตรกรที่เคยถูกข้างป่าบุกเข้าไปกินผลผลิตในพื้นที่การเกษตร จากนั้นนำพืชเหล่านั้นไปปลูกในพื้นที่ป่า พื้นที่ใกล้แหล่งน้ำ โป่งเทียม หรือปลูกตามจุดที่ข้างพัก โดยจะต้องคำนวณปริมาณที่จะต้องปลูก ช่วงเวลาและพื้นที่ที่ข้างอยู่ แล้วปลูกพืชหลังจากที่ข้างย้ายไปแหล่งอื่น เพื่อให้พืชเหล่านั้นโตพอดีกับช่วงเวลาข้างจะกลับมาอีกครั้ง หากสามารถสร้างแหล่งอาหารดังกล่าวได้อย่างยั่งยืน ปริมาณข้างที่จะออกนอกพื้นที่ป่าก็น่าจะลดลงจนเหลือน้อยและหมดไปในที่สุด

ช่วงท้ายของการประชุม นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง กล่าวขอบคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ตลอดจนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ พร้อมนี้ ได้มอบถุงขยะ จำนวน ๘๐๐ ใบ ให้กับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ บ้านรวมไทย เพื่อนำไปใช้ในหมู่บ้านอีกด้วย

๘. วิธีการประเมินผล

สังเกต

สอบถาม

ใช้เครื่องมือสื่อสาร

สัมภาษณ์

อื่น ๆ

การประเมินผลกิจกรรมในครั้งนี้ใช้แบบสำรวจความคิดเห็นเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยได้รับแบบสำรวจฯ กลับคืน จำนวน ๕๐ ชุด และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ

๑. เพศ

เพศ	ร้อยละ (%)
ชาย	๕๔
หญิง	๔๖
รวม	๑๐๐

๒. อายุ

อายุ	ร้อยละ (%)
น้อยกว่า ๒๐ ปี	๒.๐
๒๑ - ๓๐ ปี	๔.๓
๓๑ - ๔๐ ปี	๑๓.๐
๔๑ - ๕๐ ปี	๑๗.๒
๕๑ - ๖๐ ปี	๕๖.๙
มากกว่า ๖๐ ปี	๖.๕

๓. ระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา	ร้อยละ (%)
ไม่ได้เรียน	-
ประถมศึกษา	๓๓.๐
มัธยมศึกษา	๑๓.๐
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	-
ปริญญาตรี	๕๐.๐
สูงกว่าปริญญาตรี	๔.๐

๔. อาชีพหลัก

อาชีพ	ร้อยละ (%)
เกษตรกรรม	๑๓.๐
รับจ้าง	๔.๓
ค้าขาย	๑๙.๖
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	๕๐.๐
อื่น ๆ	๑๓.๐

๕. ที่ผ่านมา ท่านรับรู้ รับทราบ หน้าที่และอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาจากช่องทางใด

อาชีพ	ร้อยละ (%)
วิทยุ/โทรทัศน์	๔๕.๐
สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์/แผ่นพับ/วารสาร	๑๕.๐
บุคลากรของภาครัฐ/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/กำนันฯ	๓๕.๐
อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์	๒๐.๐
อื่น ๆ	๒.๐

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อโครงการ สว. พบประชาชน

ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๘๙ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการวุฒิสภาพบประชาชนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีจำนวน ๖ ประเด็น ได้แก่

๑. ร้อยละ ๙๔.๐ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๒. ร้อยละ ๙๓.๔ ได้รับความรู้จากการลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในการดำเนินชีวิต

๓. ร้อยละ ๙๓.๐ มีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

๔. ร้อยละ ๘๙.๖ รับทราบบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา

๕. ร้อยละ ๘๗.๖ รับทราบบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ

๖. ร้อยละ ๘๕.๒ ได้รู้จักสมาชิกวุฒิสภาอย่างใกล้ชิด

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรมีการปรับปรุงกฎหมายการครอบครองที่ดิน

๒. แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับด้านยาเสพติดให้มากที่สุด เพราะปัจจุบันนี้มีกฎหมายผ่อนผันมากเกินไป ทำให้ยาเสพติดล้นบ้านเมือง

๙. ผลการดำเนินงาน

๙.๑ เชิงปริมาณ

- จำนวนเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๗๐ คน
- จำนวนผู้เข้าร่วม ๑๑๐ คน
- แบ่งออกเป็น

- | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ประชาชนทั่วไป | <input type="checkbox"/> | เด็ก-เยาวชน | <input type="checkbox"/> | ผู้บริหารโรงเรียน |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ | <input type="checkbox"/> | ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน | <input type="checkbox"/> | อื่น ๆ |

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๑๐ คน ประกอบด้วย

๑. หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด ได้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานที่ดินประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี และนายอำเภอกุยบุรี
๒. ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันและผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
๓. สื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ข่าว ได้แก่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ อสมท. (MCOT)

๙.๒ เชิงคุณภาพ

ผลลัพธ์/ความพึงพอใจ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และได้รับทราบวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา พร้อมทั้งได้รับทราบรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ที่ได้มีการดำเนินงานของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ

๙.๓ เชิงเวลา

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | เหมาะสม | <input type="checkbox"/> | ไม่เหมาะสม |
| <input type="checkbox"/> | อื่น ๆ | | |

๙.๔ งบประมาณดำเนินการ

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | เพียงพอ/เหมาะสม | <input type="checkbox"/> | ไม่เพียงพอ |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------|

๑๐. ข้อสังเกต (ไม่มี)

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง

ประมวลภาพ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการท่องเที่ยวหมู่บ้านรวมไทย ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์




